

เพิ่มดีกรีความเซ็กซี่ระดับสิบสำหรับสาว ๆ ด้วยความหอมสุดเย้ายวนสำหรับชุดชั้นใน



เพิ่มดีกรีความเซ็กซี่ระดับสิบสำหรับสาว ๆ ด้วยความหอมสุดเย้ายวนสำหรับชุดชั้นใน

กับนวัตกรรมความหอมใหม่ “ลองเจอเร มิสท์” จาก “โอเรียนทอล พรินเซส”



“ความหอม” นอกจากจะเป็นเอกลักษณ์ที่ช่วยปกป้องถึงสไตล์และบุคลิกประจำตัวแล้ว ยังนับเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างเสน่ห์และความมั่นใจให้ผู้หญิงโดดเด่นขึ้นได้อีกระดับ การพรางพรมแต่งเติมความหอมให้กับร่างกาย จึงถือเป็นการสร้างเรื่องราวอันน่าจดจำสุดแสนประทับใจแก่ตนเองและคนรอบข้าง แม้กระทั่งคุณสุภาพบุรุษที่เพียงแค่เดินผ่าน ก็อาจเปลื้องพลาเข้าสู่เขาวงกตที่คุณแอบสร้างเอาไว้ได้โดยไม่รู้ตัว

คุณอภัยพร ศรีสุข ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท โอ.พี. เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด กล่าวว่า “โอเรียนทอล พรินเซส ในฐานะผู้นำแห่งการรังสรรค์พลังความหอมบริสุทธิ์จากธรรมชาติ ที่ได้รับความนิยม เป็นที่จดจำ และสามารถครองใจสาวไทยจำนวนมากมาเป็นเวลายาวนานกว่า 10 ปี ในปีนี้เราจึงได้ต่อยอดความสำเร็จ ด้วยการสร้างปรากฏการณ์ความหอมมิติใหม่มาเอาใจสาว ๆ อีกครั้ง ด้วยชุดผลิตภัณฑ์ความหอม “โอเรียนทอล พรินเซส – เฮอร์ ลิมิเต็ด เอดิชั่น” ที่มีกลิ่นหอมเพิ่มดีกรีความเซ็กซี่ให้กับสาว ๆ ได้มากขึ้น เพราะเป็นความหอมที่นุ่มนวล ต่างลงความเห็นแล้วว่าเป็นกลิ่นที่เซ็กซี่และเย้ายวนใจที่สุด ได้แก่ Hypnotised (สีม่วง) พลังความหอมจากหมู่มวลดอกไม้สีม่วง ส่งประกายความหอมเย้ายวน...จนอดใจไม่ไหว, Enchanted (สีขาว) กุหลาบกลิ่นอายความหอมดึงดูดต้องมนต์จากมวลดอกไม้สีขาว เป็นความหอมบริสุทธิ์...ดูสาวแรกแย้ม และRomanced (สีชมพู) กลิ่นกรองความหอมหวานเปี่ยมเสน่ห์จากเหล่าดอกไม้สีชมพู เป็นกลิ่นหอมโรแมนซ์...ดูจรัลแรกพบ”

เพิ่มดีกรีความเซ็กซี่ระดับสิบด้วย “ลองเจอเร มิสท์” (Lingerie Mist) สเปรย์น้ำหอมสำหรับชุดชั้นใน

นอกจากการเลือกกลิ่นหอมที่มีเอกลักษณ์ จะช่วยสร้างเสน่ห์ให้กับสาว ๆ แล้ว เคล็ดลับในการพรางพรมน้ำหอมก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่จะช่วยเพิ่มดีกรีความเซ็กซี่แบบร้อนแรงให้กับสาว ๆ ได้เช่นกัน โดยเป็นที่รู้กันว่าเคล็ดลับในการฉีดน้ำหอมให้ติดทนนาน คือฉีดบริเวณจุดชีพจร เช่น ซอกคอ ข้อมือ หรือข้อพับ แต่ยังมีอีกจุดหนึ่งของร่างกายที่

นิยมฉีดน้ำหอมเพื่อให้กลิ่นหอมติดทนยาวนานตลอดทั้งวัน นั่นคือ “บริเวณหน้าอก”

คุณอภัยพร กล่าวต่อว่า “การฉีดกลิ่นหอมบริเวณหน้าอกนอกจากจะทำให้เรา และคนรอบข้างได้กลิ่นหอมชัดเจนที่สุด ยังช่วยให้กลิ่นหอมติดทนยาวนานกว่าจุดอื่นๆ และว่ากันว่าเป็นจุดที่เซ็กซี่ที่สุดอีกด้วย ผู้หญิงจึงมีเคล็ดลับในการฉีดน้ำหอม คือการฉีดน้ำหอมใส่ส่าสีแล้วใส่ไว้ในชุดชั้นใน เพื่อให้กลิ่นหอมค่อยๆ กระจายออกมาจากภายใน แต่การนำส่าสีที่ฉีดน้ำหอมแล้วใส่ไว้ในชุดชั้นในก็อาจจะเสี่ยงทั้งคราบไว้บนชุดชั้นใน หรืออาจทำให้เนื้อผ้าของชุดชั้นในตัวโปรดเสียหายได้ ดังนั้นภายใต้ชุดผลิตภัณฑ์ความหอม **“โอเรียนทอล พรินเซส – เฮอร์ ลิมิเต็ด เอเดิชั่น”** เราจึงได้มีการแนะนำ **“ลองเจอเร มิสท์”** ครั้งแรกของน้ำหอมที่ออกแบบมาสำหรับชุดชั้นใน

โดยสาว ๆ สามารถฉีดพรมบราเสื้อชั้นในเพื่อเพิ่มความหอมได้ทั้งก่อนและหลังสวมใส่บรา สำหรับหญิงสาวที่ต้องการเพิ่มเสน่ห์เย้ายวนให้ทุกอณูผิวกายหอมกรุ่น เป็นความหอมล้ำลึกยากจะคาดเดาถึงที่มาของความหอมนั้น นอกจากนี้ **“ลองเจอเร มิสท์”** ยังมีคุณสมบัติช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียซึ่งก่อให้เกิดกลิ่นอับชื้นโดยไม่ทำร้ายเนื้อผ้า และไม่ระคายเคืองต่อผิวที่บอบบาง พร้อมคุณค่าจากสารสกัดจากธรรมชาติที่ช่วยกระตุ้นให้คุณรู้สึกสดชื่นได้ตลอดวัน”

“โอเรียนทอล พรินเซส – เฮอร์ ลิมิเต็ด เอเดิชั่น” นำความหอมมาสู่คุณผู้หญิง ผ่านผลิตภัณฑ์ความหอมในรูปแบบของ Body Essence ที่ซึมซาบเข้าบำรุงพร้อมช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวอย่างล้ำลึก, Eau de Toilette มอบคุณค่าบำรุงให้ผิวแลดูสุขภาพดี กรุ่นกลิ่นหอมเนิ่นนานตลอดวัน และนวัตกรรมความหอมใหม่ล่าสุด Lingerie Mist สเปรย์น้ำหอมสำหรับฉีดชุดชั้นใน ที่สามารถฉีดพรมได้ทั้งก่อนและขณะสวมใส่ชุดชั้นใน ในราคา 185 – 535 บาท ที่ร้านโอเรียนทอล พรินเซส ทุกสาขา หรือช้อปออนไลน์ www.orientalprincesssociety.com/shoponline และสาว ๆ สามารถติดตามชม **เสน่ห์ความหอม...สร้างเรื่องราวให้ผู้หญิงเสมอ** ในภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ล่าสุด **“เดอะ มิสซิ่ง บรา”** บนเว็บไซต์ www.orientalprincesssociety.com คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.orientalprincesssociety.com, ทางเฟสบุ๊ค www.facebook.com/orientalprincesssociety, ทางโมบายแอปพลิเคชัน Oriental Princess และบิวตี้ไลน์ 02-642-6606